

Số: 09/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 1988

CHỈ THỊ

Về việc nghiêm chỉnh chấp hành chế độ
báo cáo đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết

Thông tư 01/VGNN-PPGD ngày 1-1-1988 của Ủy ban Vật giá Nhà nước hướng dẫn công tác giá cả thực hiện Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về các chính sách đổi mới kế hoạch hóa và hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đối với xí nghiệp quốc doanh đã nêu : “... xí nghiệp phải thống kê thông báo giá tiêu thụ tất cả các loại sản phẩm của xí nghiệp thuộc phần Nhà nước định giá và phần xí nghiệp được quyền định giá cho Ủy ban Vật giá thành phố biết để theo dõi, giúp đỡ và kiểm tra việc thực hiện”.

Nghị quyết hội nghị lần thứ VI của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 1988, trong đó về phần giá có nêu “... thành phố chỉ định giá một số sản phẩm quan trọng, chuẩn (của các xí nghiệp quốc doanh), còn lại do cơ sở định giá nhưng phải báo cáo và đăng ký “...và trong phần quản lý giá cũng nêu : “ Triệt để chấp hành quy định : hàng bán phải có niêm yết giá và bán theo giá niêm yết “.

Để tăng cường công tác quản lý giá đồng thời với việc mở rộng quyền chủ động của đơn vị sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực giá cả theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố nghiêm chỉnh chấp hành chế độ báo cáo, đăng ký giá như sau:

1. Đối với các xí nghiệp thuộc Trung ương quản lý đóng trên địa bàn thành phố, xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh thuộc thành phố quản lý phải báo

cáo giá tiêu thụ sản phẩm đối với phần Nhà nước định giá và phần xí nghiệp được quyền định giá với Ủy ban Vật giá thành phố.

2. Đối với các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh thuộc quận huyện quản lý, các xí nghiệp hợp doanh theo Quyết định 80, các xí nghiệp đời sống của các cấp phải báo cáo giá tiêu thụ sản phẩm với cơ quan Vật giá quận, huyện mà đơn vị trú đóng.

3. Đối với cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp thì đăng ký giá tiêu thụ sản phẩm với cơ quan Vật giá quận, huyện mà đơn vị trú đóng.

4. Đối với các công ty kinh doanh thương nghiệp, lương thực, y tế, dịch vụ quốc doanh, hợp doanh tập thể thuộc thành phố quản lý phải đăng ký giá bán sản phẩm (phần đơn vị được phép định giá) với Ủy ban Vật giá thành phố. Nếu là các đơn vị thuộc quận, huyện quản lý thì đăng ký giá bán với cơ quan Vật giá quận, huyện.

5. Đối với hộ tư nhân kinh doanh thương nghiệp, lương thực, y tế, dịch vụ thì đăng ký giá tại Ban Quản lý chợ (nếu kinh doanh trên địa bàn chợ) hoặc tại Ủy ban nhân dân phường, xã nếu kinh doanh ở đường phố.

6. Các đơn vị kinh doanh phải niêm yết giá theo đúng giá đã báo cáo, đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền như đã nêu trên và không được bán giá niêm yết.

7. Mọi vi phạm chế độ báo cáo, đăng ký giá, niêm yết giá đều bị xử lý theo quyết định 193/QĐ-UB ngày 05-12-1986 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc thi hành chỉ thị này.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T.Chủ tịch
Phó Chủ tịch

Đã ký : LÊ KHẮC BÌNH